

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## SVT – หลุด(?) ก็หยุดเล่น (ตลาด หรือ หุ่น)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** แต่อาจจะยากตรงที่ ความเห็นของแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกัน

หรือระดับที่จะรับความเสี่ยงได้นั้น ไม่เท่ากัน ถ้าถามว่า ตลาด หรือ SET Index ต้องหลุดตรงไหนละ ถึงจะหยุดเล่น... จริงๆ สำหรับบางคน ก็ตั้งแต่ระดับ 1640 ลงมา เพราะถ้าเห็นว่ายืนระดับ 1640 ไม่ได้ ยังไงก็น่าจะอ่อนตัวลงมากกว่า หรือ อย่างที่เห็นอเมกกล่าว หากยืนระดับ 1640 ไม่ได้ ก็ต้องเจอกันที่ต่ำสุดท้ายคือระดับ 1630 หากต่ำกว่านั้น ก็ต้องหยุด... แล้วอย่างวันวาน ถ้าจะยังฝันสู้ ก็ดูแค่ 1615 เท่านั้น หากมีแนวว่าจะต่ำกว่านั้น ซึ่งก็ต่ำกว่าจริง ก็ต้องหยุดถึงกำไร หรือหยุดเล่น... แล้วจะไปถึงไหน หรือ ไปรอเล่นกันอีกที่ตรงไหนดี... ซึ่งถ้าถามว่ากันในตอนนี้ สำหรับคนที่ยังสู้มาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า ยังไม่หยุดขาดทุนหรือยังไม่ได้ Stop Loss นั้น เนื่องจากอาจจะมีแรงเงินสู้ไหว ถ้าจะมีการลงทดสอบระดับ 1600-1590 อีก ก็คงจะเป็นแนวรับสุดท้ายของรอบนี้แล้วละนะ หรือบางท่านอาจจะสู้สุดๆ หน่อย ก็ 1585 เท่านั้น ก็พอนะ เพราะการต่ำกว่าระดับที่กล่าวมาทั้งหมด จะถือว่าเป็นสัญญาณที่เริ่มจะบ่งชี้แนวโน้มในเชิงลบมากยิ่งขึ้นแล้ว เรียกว่า ถ้าเห็นการต่ำกว่าระดับ 1590 นั้น โอกาสจะมี 1550+/- และต่ำกว่านั้น ก็จะเป็นความเป็นไปได้... แล้วเมื่อถึงเวลานั้น หรือ ถ้าเกิดภาพนั้นจริงๆ เราจะมาดูกันอีกทีว่า ระยะกลางๆ ขึ้นไป จะยังได้อยู่หรือไม่ แต่เหนือเมฆก็กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะว่า การที่ยังไม่ผ่าน 1680 ไปให้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วนั้น ใครที่เอ่ยว่าระยะกลางที่อยู่ แค่นี้ลงมา เป็นแค่การลงระยะสั้น ก็อาจจะเริ่มคิดกันอีกทีหรือไม่อย่างไร

**ดูตามเกม...** ภาพการแกว่งตัวแบบนี้ก็เช่นกัน หากหลุด ระดับนี้สำคัญ ก็คงต้องหยุดเล่น

ซึ่งก็ถ้าจะเอาสุดๆ หรือ สู้ต่อกันเต็มที่ ต้องไม่ต่ำกว่า 5.00 ไว้ก่อนนั้นแหละครับ... ของถูก ไม่ใช่ของดีก็ได้

**แนวรับ : ... 5.60-5.20 และ หลุด 5.00 ต้อง Cut Loss**

**เป้าหมาย : ... 7.40-7.50 เป็นแนวต้านสำหรับเล่นรอบสั้น**

Price Chart...(SVT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SVT...** จริงๆ แล้ว เป็นหุ้นที่ถือว่าใหม่ๆ กราฟยังไม่สามารถจะบอกแนวโน้มชัดๆ ได้ว่า เป็นรูปของโครงสร้างขาขึ้น หรือ ขาลง... เพียงแต่ตอนนี้ เรายังไม่เห็นการมี New Low แต่ก็ยังไม่เห็นมีทำ New High ดังนั้น ก็อาจจะชะงักรอการยืนยัน... แต่ภาพนี้ เรายังมีหวังในทางขึ้นได้ก่อน หากไม่ต่ำกว่า 5.00 ลงมา การจะขึ้นไปทดสอบพื้นที่ High เดิม ก็ยังคาดหวังได้ และสามารถสร้าง New High ได้ นั่นก็จะกลายเป็นภาพของโครงสร้างขาขึ้น และจะเป็นขาขึ้นในระยะกลางๆ ได้ แต่การต่ำกว่า 5.00 ลงมา เราจะต้องรอดูการลงต่อไป ซึ่งจะลงไป Low เดิม และมี New Low หรือไม่ ก็ต้องรอดูสรุปว่า... ตรงนี้ เก่งกำไร แต่ถ้าหลุด 5.00 ก็ต้องเลิก